



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 หน้า 6 มูลค่าข่าว 159,678.-

“ภารกิจส่งหมิวกลับบ้าน” คือคำจำกัดความที่เป็นแม่โพสดีรายงานความเคลื่อนไหวของลูกชาย ชิน-ด.ช.กฤษฎ์วิริศ แสงทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) หลักสูตรรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา (Trilingual Program) ที่เดินทางไปเรียนในต่างประเทศครั้งแรกแบบไปตัวคนเดียวเดี่ยว ๆ มีเพียงเพื่อนที่ลงเรียนหลักสูตรเดียวกันและเป็นรุ่นเมทไปในตัวไปด้วยกัน

จุดหมายที่ทำให้เรียกชื่อภารกิจแบบนี้ก็คือ เมืองฮาร์บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮย์หลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองที่หนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี เป็นหนึ่งในเมืองการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่ามีการใช้ภาษาจีนกลางแบบที่ไม่ติดสำเนียงของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเป็ประโยชน์กับนักเรียนชาวต่างชาติที่ต้องการไปเรียนรู้ภาษาจีน

“ผมเริ่มเรียนภาษาจีนตั้งแต่ตอนเรียนชั้นประถม แต่พอไปถึงที่นั่นแล้ว ที่เคยเรียนมาเรียกได้ว่าเป็นศูนย์ เพราะแทบจะไม่สามารถนำไปใช้งาน หรือสื่อสารได้เลย แรก ๆ เวลาไปสั่งอะไรกินก็ต้องใช้แอป หรือ



หมิวกลับบ้าน

อาศัยชีพภาพในเมนูเอา”
หลักสูตรที่ชินไปเรียนคือ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Harbin Normal University ในระยะเวลา 1 เดือน ที่ไม่ได้มีเพียงแค่การเรียนภาษาจีนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเรียนศิลปะ การเขียนตัวอักษรจีนด้วยฟู่กันจีน ไปจนถึงการพาทัวร์ไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่และประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิน

ถามว่าไปเรียนแล้วได้อะไรกลับมาบ้าง เพราะเดือนเดียวดูเหมือนจะเป็นเวลาไม่นานนัก ชินบอกว่ เหมือนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไป

แล้ว เพราะไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรที่สั่งมา ก็กินก็อร่อยไปหมดซะทุกอย่าง จนคิดว่าเกือบจะกลายเป็นกูรูเรื่องการกินแล้ว โดยมีฟู้ดคอร์ทที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยและหอพัก

เป็นที่พึงพิง เพราะมีอาหารหลากหลายให้เลือก ทั้งยังราคาขอมเขาคด้วย

“ผมใช้เงินน้อยกว่าที่แม่คิดไว้มาก ไม่ต้องโอนเงินให้เพิ่มแถมยังมีเหลือกลับมาด้วยครับ ตอนที่เมืองจีนแทบจะไม่ใช้เงินสดแล้ว จะซื้ออะไรก็จ่ายผ่านคิวอาร์โค้ด หรือแอป นอกจากความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนแล้ว ผมยังได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตด้วยตัวเองด้วย ตอนขากลับที่แม่กลัวว่าจะจัดกระเป๋าเสื้อผ้ากลับมาไม่ได้แน่ ปรากฏว่าผมจัดได้และเป็นระเบียบด้วย”